

KẾT LUẬN THANH TRA

việc chấp hành các quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Xét Báo cáo số 158/BC-Đ.TTr ngày 20/9/2017 của Đoàn Thanh tra số 1545, Chủ tịch UBND tỉnh nhận xét, kết luận như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định về Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các Sở, ngành là hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Từ đó có những giải pháp xử lý tích cực, hiệu quả góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

Qua kiểm tra hồ sơ và làm việc với UBND huyện Bù Đăng, huyện Phú Riềng, huyện Hớn Quản liên quan đến việc chấp hành các quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, kết quả như sau:

I. Việc thực hiện các quy định về theo dõi tổng hợp tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân:

Nhìn chung, công tác tiếp dân của UBND các huyện được thực hiện tốt, việc ban hành nội quy, quy chế, lịch Tiếp công dân, việc niêm yết các thông tin quy định trong lĩnh vực Tiếp công dân, thông tin giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định; có bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo và tiếp dân thường xuyên. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại như sau:

- UBND huyện Phú Riềng chưa thành lập Ban tiếp công dân huyện.
- UBND các huyện Hớn Quản, Phú Riềng việc tiếp dân chủ yếu do Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền Phó Chủ tịch huyện hoặc Chánh Thanh tra thực hiện.
- Qua kiểm tra 06 UBND xã của 03 huyện gồm xã Minh Hưng, Đoàn Kết (Bù Đăng), Tân Quan, An Khương, Tân Hưng (Hớn Quản), Long Tân (Phú Riềng) liên quan đến việc thực hiện các quy định về việc tiếp công dân, kết quả như sau:

Chủ tịch UBND xã có bố trí lịch tiếp công dân 04 ngày/tháng nhưng không ban hành Thông báo kết luận gửi cho người dân do các hộ dân đến UBND các xã đa



số là phản ánh, kiến nghị. Đối với những việc thuộc thẩm quyền của UBND các xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo trực tiếp tại buổi tiếp dân, giao cho các bộ phận chuyên môn tham mưu, xử lý. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

II. Việc thực hiện các quy định về Luật Khiếu nại

1. Việc tiếp nhận, ghi chép, phân loại khiếu nại; xác định thẩm quyền; xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và tổ chức đối thoại

- Các đơn vị đều mở sổ theo dõi xử lý đơn khiếu nại, công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý khiếu nại và tổ chức đối thoại được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

- Việc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại và xác minh nội dung khiếu nại: UBND các huyện đã thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, UBND huyện Bù Đăng hình thức ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh chưa đúng theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại

Trong niên độ thanh tra, UBND huyện Bù Đăng đã tiếp nhận, giải quyết 62 đơn khiếu nại, UBND huyện Hớn Quản đã tiếp nhận, giải quyết 53 đơn khiếu nại, UBND huyện Phú Riềng đã tiếp nhận, giải quyết 61 đơn khiếu nại.

Nhìn chung, UBND các huyện cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại tuy nhiên còn một số trường hợp trễ hạn giải quyết và chậm ban hành quyết định giải quyết: UBND huyện Bù Đăng trễ hạn 8 vụ, UBND huyện Hớn Quản chậm ban hành quyết định giải quyết 02 vụ.

3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và công tác xử lý sau thanh tra (XLSTT) đối với các quyết định, kết luận của UBND tỉnh được UBND các huyện thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua thanh tra, Đoàn thanh tra nhận thấy tồn tại như sau:

UBND huyện Hớn Quản chưa giao Thanh tra huyện làm đầu mối thực hiện XLSTT đối với các quyết định, kết luận do UBND huyện ban hành do đó các kết quả do các phòng, ban khác tham mưu thường không được chuyển về Thanh tra huyện để theo dõi đơn đốc XLSTT nên công tác theo dõi, báo cáo kết quả XLSTT còn chưa đầy đủ, kịp thời.

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại và thanh tra trách nhiệm

UBND các huyện lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại với các cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã, qua đó vừa kết hợp thanh tra, vừa hướng dẫn pháp luật về khiếu nại. Trong niên độ thanh tra, UBND các huyện không triển khai tập huấn pháp luật về khiếu nại cho cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý. Riêng UBND huyện Hớn Quản có xây dựng kế hoạch tập huấn pháp luật về khiếu nại, tổ cáo, thanh tra trong quý IV năm 2017; đã xây dựng kế hoạch và triển khai các đoàn thanh tra trách

nhiệm theo kế hoạch đối với các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện. Đến nay, UBND huyện Bù Đăng đã triển khai xong 02 đoàn đối với 15/16 xã, UBND huyện Hớn Quản đã triển khai xong 01/02 đoàn đối với 4/13 xã, UBND huyện Phú Riềng đã triển khai xong 01/03 đoàn đối với 04/10 xã.

III. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về Luật tố cáo

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý tố cáo

Trong niên độ thanh tra, UBND huyện Bù Đăng đã tiếp nhận, xử lý 04 đơn tố cáo, UBND huyện Hớn Quản đã tiếp nhận, xử lý 01 đơn tố cáo, UBND huyện Phú Riềng đã tiếp nhận, xử lý 04 đơn tố cáo. Các đơn tố cáo được UBND các huyện tiếp nhận, xử lý tố cáo, thụ lý đơn tố cáo và ban hành Kết luận nội dung tố cáo đúng quy định.

2. Thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết tố cáo

UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục, còn một số tồn tại như sau:

- UBND huyện Bù Đăng không ban hành thông báo thụ lý cho người tố cáo mà giao cơ quan Thanh tra giao Quyết định thụ lý cho người tố cáo.

- UBND huyện Phú Riềng chậm ban hành kết luận giải quyết tố cáo đối với 03 vụ việc (01 đơn tố cáo ông Vũ Minh Tâm - công chức địa chính xã Bù Nho, 02 đơn tố cáo ông Trần Thanh Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Bù Nho). Qua làm việc, UBND huyện cho biết, việc chậm ban hành kết luận là do vụ việc phức tạp, phải tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất kết quả giải quyết.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm tố cáo

- UBND các huyện Bù Đăng, Phú Riềng, Hớn Quản thực hiện đúng quy định của pháp luật về xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm tố cáo.

- Kết quả thanh tra tại UBND 06 xã trên địa bàn 03 huyện: Qua kiểm tra UBND các xã Minh Hưng, Đoàn Kết (Bù Đăng), Tân Quan, An Khương (Hớn Quản), Long Tân (Phú Riềng) không có vụ việc tố cáo. Riêng UBND xã Tân Hưng (Hớn Quản) có 04 đơn tố cáo đối với ông Trần Ngọc Quế - Phó Công an xã Tân Hưng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng. Tuy nhiên, vụ việc được UBND xã Tân Hưng chuyển đơn đến Đảng ủy xã Tân Hưng để giải quyết là không đúng thẩm quyền theo quy định Luật Tố cáo.

IV. Việc chấp hành các quy định về Luật Thanh tra

4.1. Việc thực hiện quy định của pháp luật về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Trong niên độ thanh tra, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Phú Riềng triển khai xong 09 đoàn thanh tra, UBND huyện Hớn Quản triển khai xong 11 đoàn thanh tra, UBND huyện huyện Phú Riềng triển khai xong 09 đoàn thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Qua kiểm tra hồ sơ, Đoàn thanh tra nhận thấy các

đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra. Tuy nhiên còn một số tồn tại như sau:

- UBND các huyện chưa lựa chọn hình thức công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Đối với UBND huyện Bù Đăng: Sau khi Đoàn thanh tra có báo cáo quả thanh tra, UBND huyện chậm ban hành kết luận thanh tra đối với 03 Đoàn Thanh tra (Đoàn 563/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; Đoàn 563/QĐ-UBND ngày 05/5/2016; Đoàn 486/QĐ-UBND ngày 20/3/2017).

- Đối với UBND huyện Hớn Quản: Còn 01 Đoàn thanh tra số 635/QĐ-UBND giữa Báo cáo của Đoàn và Kết luận thanh tra của UBND huyện không có sự thống nhất về nội dung kiến nghị (báo cáo của Đoàn nội dung kiến nghị Hiệu trưởng và Kế toán trưởng Tiểu học Thanh An phải bồi thường số tiền là 87.281.500 đồng để trả lại cho quỹ học tập, quỹ hai buổi, quỹ bán trú của trường; Kết luận của UBND huyện Hớn Quản chỉ đạo thu hồi số tiền là 40.241.000 đồng, với lý do: có bản giải trình của Trường Tiểu học Thanh An). Qua kiểm tra hồ sơ Đoàn thanh tra, không có biên bản giải trình của Trường Tiểu học Thanh An.

Kết quả giải trình của UBND huyện tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 31/8/2017, thể hiện: *Bản giải trình được lưu theo hồ sơ tại Văn phòng HĐND-UBND huyện.*

4.2. Việc thực hiện quy định của pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh tra và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị về thanh tra.

Việc thực hiện chế độ thông tin, báo đã thực hiện theo quy định. Đối với các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật, UBND các huyện giao cho Thanh tra huyện thực hiện. Tuy nhiên, công tác báo cáo chưa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

V. Việc chấp hành các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) đối với Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng và Giám đốc các Sở: Kế Hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Khoa học và Công nghệ (KH&CN), kết quả như sau:

1. Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng

1.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; công khai, minh bạch hoạt động tài chính và mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước

Các đơn vị được thanh tra đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác PCTN và lồng ghép tuyên truyền Luật PCTN; các văn bản hướng dẫn thi hành đến CB,CC,VC thông qua ngày “pháp luật”; Hội nghị tổng kết năm của đơn

vị; công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước tại Hội nghị CB,CC,VC hàng năm, đồng thời thực hiện báo cáo quyết toán tài chính; công khai, minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, UBND huyện Bù Đăng chưa thực hiện tổng hợp việc công khai tài chính, báo cáo Sở Tài chính theo Khoản 5.2, Thông tư số 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.2. Việc công khai, minh bạch trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

- Trong niên độ thanh tra tại Sở KH&ĐT và Sở KH&CN xác định không có huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

- Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra trình tự, thủ tục thanh toán của các gói thầu, chỉ kiểm tra việc công khai minh bạch trong hoạt động đấu thầu đối với 21 gói thầu xây dựng có vốn đóng góp của nhân dân tại 06 xã trên địa bàn 03 huyện: UBND xã Đoàn Kết và UBND xã Minh Hưng (Bù Đăng); UBND xã Long Tân (Phú Riềng); UBND các xã Tân Hưng, Tân Quan, An Khương (Hớn Quản), kết quả như sau:

+ Các công trình xây dựng trên được thực hiện theo cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới (Nhà nước cung cấp vật liệu, nhân dân đóng góp công xây dựng) và theo hình thức vốn đóng góp của nhân dân là 30%, vốn của nhà nước là 70%; các khoản thu huy động vốn đóng góp của nhân dân được công khai minh bạch, được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất của dân trước khi triển khai thực hiện; đối với những gói thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh đều được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy định.

+ Đối với Công trình Đường thôn 1, xã Long Tân (Phú Riềng) hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư được Phòng NN&PTNT ký với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Phát, nhưng việc bàn giao vật liệu xây dựng do Công ty bàn giao cho thôn không có biên bản bàn giao khối lượng vật liệu.

1.3. Việc công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất

Việc công khai kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; Các Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp mới đất, việc cấp giấy CNQSDĐ; Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch tại UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng cơ bản theo đúng quy định. Tuy nhiên, tại UBND huyện Hớn Quản không ban hành văn bản công bố công khai việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đăng tải trực tiếp Bảng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang web của UBND huyện. Việc này là chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

1.4. Việc công khai, minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị

Qua kiểm tra, 05/05 đơn vị đều xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị và thực hiện công khai hoạt động giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý cũng như các hoạt động khác có liên quan trên Website của đơn vị, đồng thời việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan đều thực hiện theo đúng trình tự nội dung đã công bố và niêm yết công khai các thủ tục hành chính (về số lượng hồ sơ, trình

tự giải quyết, thời gian thực hiện và mức thu phí lệ phí...) tại Bộ phận “một cửa” để tổ chức cá nhân dễ dàng nhìn thấy khi đến làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị.

1.5. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ

Các đơn vị cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Tuy nhiên, qua kiểm tra, còn một số tồn tại như sau sau:

- Tại Sở KH&ĐT: Việc lưu trữ hồ sơ của 09 cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu một số thành phần theo quy định, như: Bản nhận xét, đánh giá Đảng viên, Bản tự nhận xét quá trình công tác, giấy khám sức khỏe, văn bằng, chứng chỉ...

- Tại Sở KH&CN: Việc bổ nhiệm lại 02 trường hợp (ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm Ứng Dụng KH&CN; ông Trần Văn Tiến, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) chậm thời gian theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

- Tại UBND huyện Hớn Quản: 08 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa có trình độ lý luận chính trị theo quy định tại Quyết định số 898-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Tuy nhiên đến nay đã được rà soát và cử đi đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị theo quy định; trường hợp ông Trần Quốc Cường - Trưởng phòng Lao động TB&XH thiếu bản nhận xét đánh giá công chức, nhận xét 76).

- Tại UBND huyện Bù Đăng: Hồ sơ bổ nhiệm ông Phạm Văn Thành - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng thiếu bản nhận xét đánh giá công chức, nhận xét 76, giấy khám sức khỏe và bằng Trung cấp lý luận chính trị; Quyết định số 1236-QĐ/HU ngày 16/12/2014 của Huyện ủy Bù Đăng về việc ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. Khi thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các chức vụ này phải lấy ý kiến của thành viên UBND huyện nên khi ban hành Quyết định bổ nhiệm lại thường chậm so với thời hạn bổ nhiệm lại. Theo quy định tại Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra nhận thấy: Quy trình bổ nhiệm lại không phải thông qua ý kiến của thành viên UBND huyện.

1.6. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp theo quy định và thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Đối với UBND huyện Bù Đăng, các đơn vị sự nghiệp giáo dục trước đây không giao biên chế nên không xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Đến năm 2017 tất cả các đơn vị sự nghiệp giáo dục đã được giao biên chế, giao tự chủ nên các đơn vị này đang thực hiện việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định.

1.7. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Các đơn vị được kiểm tra đều xây dựng các văn bản quy định về quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp... của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy của đơn vị mình và được niêm yết công khai và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Đến nay, không có cá nhân nào vi phạm quy tắc, đạo đức ứng xử.

1.8. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức

Các đơn vị được kiểm tra đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc sau:

- Sở KH&ĐT không ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhưng năm 2016 thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 08 công chức.

- UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng: Đối với các ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp văn hóa thể thao và đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND huyện, việc chuyển đổi vị trí công tác còn hạn chế. Lý do: Qua rà soát của các đơn vị có một số công chức, viên chức nằm trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhưng vị trí chuyển đổi giữa các phòng ban không thể thực hiện được do không có cùng vị trí để chuyển đổi theo nguyên tắc hoán vị, vì mỗi phòng ban chuyên môn trực thuộc có một chức năng chuyên môn và nhiệm vụ riêng; Đơn vị sự nghiệp giáo dục việc chuyển đổi giữa các Hiệu trưởng gặp nhiều khó khăn do vị trí địa lý giữa các trường xa nhau, một số trường hợp chưa đến thời hạn chuyển đổi. Đối với các chức danh kế toán: Một số trường hợp chưa đến thời gian chuyển đổi, một số đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên ảnh hưởng đến việc bố trí sắp xếp giữa kế toán các trường trên cùng địa bàn xã hoặc các xã lân cận.

1.9. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng

Thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng. Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương trong cuộc họp cơ quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Trong niên độ, chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức tặng quà và nhận quà tặng mang tính chất tham nhũng.

1.10. Việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra, còn một số tồn tại sau:

- Sở KH&ĐT có Công văn số 1526/SKHĐT-VP ngày 27/11/2015 về lập danh sách và hướng dẫn người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015. Năm 2016, Sở KH&ĐT không ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập năm 2016 mà chỉ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản và đề nghị kê khai theo quy định.

- UBND huyện Hớn Quản ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 và Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016. Các quyết định này phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai là công chức khối Đảng, Đoàn thể và khối Chính quyền, một số ngành như: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, Cục Thống kê, Viện Kiểm sát...như vậy là chưa đúng theo quy định của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP; Có một số bản kê khai chưa có chữ ký, ngày tháng năm của người nhận bản kê khai.

- UBND huyện Bù Đăng còn có một số bản kê khai chưa có chữ ký, ngày tháng năm của người nhận bản kê khai.

1.11. Việc thực hiện cải cách hành chính

Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, áp dụng công nghệ quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công tác. Các thủ tục hành chính được các đơn vị niêm yết công khai tại nơi làm việc, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định.

2. Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng

2.1. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng

Trong niên độ thanh tra, UBND huyện Bù Đăng đã xử lý tin báo 02 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng; UBND huyện Phú Riềng xử lý 01 đơn tố cáo có liên quan đến hành vi tham nhũng; Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, UBND huyện Hớn Quản không phát sinh tin báo, đơn tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, chưa phát hiện các hành vi về tham nhũng.

2.2. Việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng

- UBND huyện Bù Đăng đã chuyển sang cơ quan điều tra 02 vụ có dấu hiệu tham nhũng: Vụ không chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng tại xã Bom Bo; Vụ Kế toán trưởng Phan Bội Châu giả chữ ký của Chủ tài khoản để chuyển tiền. Hiện cơ quan Công an huyện Bù Đăng đang điều tra.

- UBND huyện Phú Riềng đã chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tham nhũng (Đơn tố cáo ông Vũ Minh Tâm - công chức địa chính xã Bù Nho): Hiện cơ quan Công an huyện Phú Riềng đang điều tra. Sau khi có kết quả, đơn vị sẽ tiến hành xử lý người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng.

2.3. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý

Trong niên độ thanh tra, tại các đơn vị được thanh tra chưa có kiến nghị hay quyết định xử lý nào liên quan đến tham nhũng.

2.4. Việc thực hiện thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong niên độ, các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện thanh tra theo thẩm quyền kiểm tra. Kết quả cụ thể:

- UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng đã thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các phòng ban thuộc thẩm quyền.

- Sở KH&CN, Sở KH&ĐT đã lồng ghép thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng và thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc.



2.5. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Qua kiểm tra, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng, các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định.

2.6. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Hiện nay, các vụ việc được UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Phú Riềng chuyển sang cơ quan điều tra đang trong thời gian điều tra, sau khi có kết quả, các đơn vị sẽ tiến hành xem xét xử lý người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng.

C. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Các cấp, các ngành về cơ bản đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, các đơn vị đã chủ động bố trí nơi tiếp công dân, trang bị đầy đủ tiện nghi để phục vụ tốt công tác tiếp công dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết được nâng lên, nhiều vụ việc công dân đã chấm dứt tiếp khiếu, tiếp tố sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản kết luận nội dung tố cáo lần đầu. Công tác XLSTT đối với các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc; Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng đã trở thành công việc thường xuyên của các ngành, các cấp, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị - xã hội.

1.2. Về công tác thanh tra

- Công tác thanh tra được thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch; các cuộc thanh tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý vi phạm.

- Các Đoàn thanh tra cơ bản thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

- Đối với các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật, UBND các huyện có thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị về thanh tra.

1.3. Về công tác phòng chống tham nhũng

Việc xây dựng chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động tài chính; mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản; tổ chức cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác; công khai minh bạch các quy

định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn cũng như quy chế làm việc, quy tắc ứng xử và quy định về tặng quà, nhận quà tặng; kê khai minh bạch tài sản thu nhập; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa và thực hiện về chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN được các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Tại UBND các huyện Hớn Quản, Phú Riềng việc tiếp dân chủ yếu do Phó Chủ tịch huyện hoặc Chánh Thanh tra thực hiện.

+ UBND huyện Bù Đăng hình thức ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh chưa đúng theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- UBND huyện Bù Đăng trễ hạn 8 vụ việc khiếu nại; Các vụ việc tố cáo không ban hành thông báo thụ lý cho người tố cáo mà giao cơ quan Thanh tra giao Quyết định thụ lý cho người tố cáo.

- UBND huyện Hớn Quản chậm ban hành quyết định giải quyết 02 vụ việc; chưa giao Thanh tra huyện làm đầu mối thực hiện XLSTT đối với các quyết định, kết luận do UBND huyện ban hành do đó các kết quả do các phòng, ban khác tham mưu thường không được chuyển về Thanh tra huyện để theo dõi đôn đốc XLSTT nên công tác theo dõi, báo cáo kết quả XLSTT còn chưa đầy đủ, kịp thời.

UBND xã Tân Hưng (Hớn Quản) có 04 đơn tố cáo đối với ông Trần Ngọc Quế - Phó Công an xã Tân Hưng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng. Tuy nhiên, vụ việc được UBND xã Tân Hưng chuyển đơn đến Đảng ủy xã Tân Hưng để giải quyết là không đúng thẩm quyền theo quy định Luật Tố cáo.

- UBND huyện Phú Riềng chậm ban hành kết luận giải quyết tố cáo đối với 03 vụ việc.

2.2. Về công tác thanh tra

Bên cạnh những mặt đạt được, trong công tác thanh tra còn một số tồn tại như sau:

- UBND các huyện chưa lựa chọn hình thức công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Công tác báo cáo về XLSTT chưa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Đối với UBND huyện Bù Đăng: Sau khi Đoàn thanh tra có báo cáo kết quả thanh tra, UBND huyện còn chậm ban hành kết luận thanh tra đối với 03 Đoàn Thanh tra. (Đoàn 563/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; Đoàn 563/QĐ-UBND ngày 05/5/2016; Đoàn 486/QĐ-UBND ngày 20/3/2017).

- Đối với UBND huyện Hớn Quản: Việc lưu trữ bản giải trình của đối tượng thanh tra tại Văn phòng HĐND&UBND huyện mà không lưu trữ tại Hồ sơ Đoàn thanh tra là chưa đúng quy định của Luật Thanh tra.

2.3. Về công tác phòng chống tham nhũng

- UBND huyện Bù Đăng:

+ Chưa thực hiện việc tổng hợp công khai tài chính, báo cáo Sở Tài chính theo quy định tại Khoản 5.2, Thông tư số 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Hồ sơ bổ nhiệm chưa được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân của từng cán bộ, công chức theo quy định (trường hợp của ông Phạm Văn Thành - PTP Kinh tế và Hạ tầng); Các trường hợp bổ nhiệm lại chậm so với thời hạn bổ nhiệm lại do phải thông qua ý kiến của thành viên UBND huyện theo quy định.

+ Còn có một số bản kê khai chưa có chữ ký, ngày tháng năm của người nhận bản kê khai.

- UBND huyện Hớn Quản:

+ Không ban hành văn bản công bố công khai việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đăng tải trực tiếp Bảng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang web của UBND huyện là chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

+ 08 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa có trình độ lý luận chính trị theo quy định tại Quyết định số 898-QĐ/TU của Tỉnh ủy; Hồ sơ bổ nhiệm chưa được lưu trữ chặt chẽ (trường hợp ông Trần Quốc Cường - TP Lao động TB&XH).

+ Phê duyệt các quyết định người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015, 2016 bao gồm cả: Công chức khối Đảng, Đoàn thể và khối Chính quyền, một số ngành như Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, Cục Thống kê, Viện Kiểm sát... là thực hiện chưa đúng theo quy định của Thông tư số 08/2013/TT-TTCT; Có một số bản kê khai chưa có chữ ký, ngày tháng năm của người nhận bản kê khai. Trách nhiệm này thuộc về các thủ trưởng đơn vị trực thuộc UBND huyện phải phân công cán bộ phụ đảm nhiệm và ký nhận bản kê khai của đơn vị mình.

- **UBND huyện Phú Riềng:** Công trình Đường thôn 1, xã Long Tân (Phú Riềng) hợp đồng kinh tế cung cấp vật tư được Phòng NN&PTNT ký với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Phát nhưng việc bàn giao vật liệu xây dựng do Công ty bàn giao cho thôn không có biên bản bàn giao khối lượng vật liệu là chưa đúng quy định.

- **UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng:** Tại các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng khi chuyển đổi còn gặp khó khăn, vướng mắc vì các vị trí công tác không tương đồng để chuyển đổi, hoán vị cho nhau, người phải chuyển đổi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

- Sở KH&ĐT:

+ Việc lưu trữ hồ sơ của 09 cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu một số thành phần theo quy định, như: Bản nhận xét, đánh giá Đảng viên, Bản tự nhận xét quá trình công tác, giấy khám sức khỏe, văn bằng, chứng chỉ...

+ Không ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhưng năm 2016 thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 08 công chức.

+ Năm 2015, 2016, Sở chỉ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà chưa ban hành quyết định phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập.

- Sở KH&CN: Việc bổ nhiệm lại 02 trường hợp chậm thời gian theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm UDKHCN; ông Trần Văn Tiến, Chi cục TCĐLCL).

D. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN SAU THANH TRA

Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cá nhân có liên quan phát huy những mặt đã làm được, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong việc chấp hành các quy định trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng như đã nêu đồng thời, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng

- Giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện lựa chọn hình thức công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Giao Phòng Nội vụ:

+ Kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cán bộ công chức bổ sung các thành phần hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu, chưa được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân như đã nêu tại Khoản 8, Mục I, Phần C, Báo cáo này.

+ Tham mưu UBND huyện Bù Đăng kiến nghị với Huyện ủy sửa đổi quy trình bổ nhiệm lại không phải thông qua ý kiến của thành viên UBND huyện để phù hợp Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

2. Đối với Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

- Giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện lựa chọn hình thức công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Giao Phòng Nội vụ:

+ Kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cán bộ công chức bổ sung các thành phần hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu, chưa được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân như đã nêu tại Khoản 8, Mục I, Phần C, Báo cáo này.

+ Yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND huyện ký nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 và năm 2016 của đơn vị mình, gửi về Phòng Nội vụ lưu trữ tại hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

+ Phối hợp với Thanh tra huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, rà soát danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCT; Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai trong các đơn vị trực thuộc UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai trong các đơn vị khối Đảng, Đoàn, không lập danh sách các đối tượng

một số ngành như: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế, Cục Thống kê, Viện Kiểm sát huyện...

- Giao Thanh tra huyện làm đầu mối trong công tác XLSTT đối với các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật để công tác theo dõi, báo cáo kết quả XLSTT đầy đủ, kịp thời.

- Chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng rút kinh nghiệm trong việc giải quyết tố cáo đối với 04 đơn tố cáo ông Trần Ngọc Quế - Phó Công an xã Tân Hưng chưa đúng thẩm quyền được quy định Khoản 1, Điều 13, Luật Tố cáo năm 2011.

3. Đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng

- Giao Thanh tra huyện:

+ Tham mưu UBND huyện lựa chọn hình thức công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

+ Phối hợp với Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội vụ xây dựng đề án thành lập Ban tiếp công dân huyện theo quy định của Luật Tiếp công dân.

4. Đối với Giám đốc Sở KH&ĐT và Sở KH&CN:

- Giao bộ phận tổ chức cán bộ kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cán bộ công chức bổ sung các thành phần hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu, chưa được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân như đã nêu trên.

- Ban hành và công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

5. Đối với Thanh tra tỉnh

Giao Chánh thanh tra tỉnh đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định và Ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh lựa chọn hình thức công khai Kết luận thanh tra trên phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng; Giám đốc Sở KH&ĐT, Sở KH&CN./.

Nơi nhận:

- TTTU; TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh, Sở KH&ĐT; Sở KH&CN;
- UBND huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng;
- Đoàn thanh tra số 1545/QĐ-UBND;
- Lưu: VT. PH10



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trâm